

# WCG DIAMOND รับบุคลากรรองรับตลาดเครื่อง ประดับเพชรโต

WCG DIAMOND รับบุคลากรรองรับตลาดเครื่องประดับเพชรโต

ประกาศลุยขายส่งผ่านตัวแทนและเตรียมเปิดสาขาใหม่ต้นปี 2560

ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ (WCG DIAMOND) เผยการตลาดแบบขายส่งเครื่องประดับเพชรทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ยืนยันขายส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม เร่งรับสมัครบุคลากรมืออาชีพเสริมทัพเปิดสาขาใหม่ต้นปี 2560

นางศุภาภรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย

จิวเวลรีแบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีบริษัท ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากการใช้กลยุทธ์ขายส่งผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีทั้งการจำหน่ายผ่านบุคคลทั่วไปและการขายแบบมีหน้าร้าน ทำให้เครื่องประดับที่ทำจากเพชรทุกประเภทของดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายกว่าช่องทางการขายอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วยังให้ความสำคัญกับนโยบายการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับคนทำงานทั่วไป ที่ต้องการหารายได้พิเศษและผู้ที่ต้องการสะสมเพชรไปเป็นสินทรัพย์ หรือผู้ที่ต้องการใช้เพชรในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการแต่งงาน การใช้เป็นของขวัญเทศกาลต่าง ๆ เนื่องจากสินค้าแบรนด์ WCG DIAMOND มีหลากหลายรูปแบบและราคาให้ลูกค้าได้เลือก โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ถึง 1 หมื่นบาท และมีใบรับรองคุณภาพจากองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น GIA, HRD, IGI เมื่อความต้องการเครื่องประดับเพชรภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ขยายสาขาเพิ่มโดยจะมีการเปิดตัวสำนักงานขายแห่งใหม่ที่ถนนวิชรพล-รามอินทรา ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2560

นางศุภาภรณ์กล่าวว่า เพื่อเป็นการรองรับการขยายตลาดและสาขาใหม่ของ WCG DIAMOND จึงเปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนหลายอัตรา ดังนี้ 1.พนักงานฝ่ายขายจำนวนมาก ประจำสำนักงานใหม่ โดยจะรับเพศหญิงอายุ 25 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานขายและชอบการทำงานเป็นทีม ที่สำคัญจะต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ 2.พนักงานฝ่ายบัญชี วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.พนักงานฝ่ายผลิต (ช่างทอง) จำนวน 5 อัตรา มีฝีมือดี มีความชำนาญในการทำงานและประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทุกตำแหน่งจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เคยมีคดีใด ๆ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นและสวัสดิการต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 099-456-6382 สำหรับผู้ที่สนใจชมสินค้าหรือสมัครตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.wcgdiamond.com](http://www.wcgdiamond.com) สมัครตัวแทนจำหน่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์” โทร.02-758-7745,085-936-7855

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด โทร 087-055-2756 คุณปัญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน